



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๒๖๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
๔๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุริยง
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่าง ๆ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกแห่ง

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ แจ้งว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการปฏิบัติหน้าที่บนหลักการความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ไม่กระทำการเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่าง ๆ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ขอส่งประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่าง ๆ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรีทุกคน “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ และวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส ให้เข้มแข็งและยั่งยืน รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิบูลย์ พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ)

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@nfe.go.th



ประกาศเจตนารมณ์ฯ
(No Gift Policy)



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่าง ๆ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ โดยการปฏิบัติหน้าที่บนหลักการความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และ
ค่านิยมสุจริต ไม่กระทำการเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม ในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อประชาชน รวมทั้ง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติรัฐมนตรี
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เจตนารมณ์ดังกล่าวปรากฏเป็นที่ประจักษ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ว่าผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรีทุกคน “งดรับ
งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) เพื่อสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์ และวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวิบูลย์ พลพร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี